



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ กลุ่มงานป้องกันฯ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๒/ว ๕๕๒๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้วยการจัดวางการควบคุมภายในที่สนองต่อความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Microsoft Word ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนางสาวสุชาภา วรินทร์เวช pankung08@gmail.com เพื่อจัดส่งในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. โดยกำหนดรอบการรายงานดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สามารถเรียกดูแบบรายงานฯ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ได้ที่ลิงก์ย่อ <https://bit.ly/31ZmoDt> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้ อีกช่องทางหนึ่ง รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป

๕๐.๕

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



กระบวนงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในกำกับฯ องค์การมหาชน

จำนวน ๑ กระบวนงาน / โครงการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ด้านที่	กระบวนงาน
๑	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒	กรมการแพทย์	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๓	กรมควบคุมโรค	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๔	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๕	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๗	กรมสุขภาพจิต	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๘	กรมอนามัย	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๙	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ
๑๐	สถาบันพระบรมราชชนก	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๑	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๒	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๓	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๔	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๕	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๖	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด

กระบวนการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ	หน่วยงาน	ด้านที่	กระบวนการ
๑๗	องค์การเภสัชกรรม	๓	<p>๑. โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง (ตามมาตรา ๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ) ให้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๕ โครงการ หรือสัญญา งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ <u>(กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่า ๕ โครงการ / สัญญา ให้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตให้ได้จำนวน โครงการมากที่สุด)</u></p> <p>๒. กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑. ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ</p>

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: หนังสือแจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือแจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔